



ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์

เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ ๑๔

ตามที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์มีประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ปรากฏต่อมามีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นกว่าเดิม ประกอบกับมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) กำหนดมาตรการเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว สถาบันจึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ ๑๒ และประกาศแนวทางการป้องกันและควบคุม ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work from Home) ของบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ ๑๓ ไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามเดิม

๒. ให้บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

๓. ห้ามบุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมที่มีผู้คนเข้าร่วมมากกว่า ๒๐ คน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

๔. เน้นย้ำให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างถูกต้อง เช่น การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะอย่างถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

๕. ให้ร้านค้าภายในสถาบันทุกร้านให้บริการในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น ทั้งนี้ หากร้านค้ารวมถึงผู้ประกอบการ พนักงาน เข้าไปหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดกิจการเป็นการชั่วคราว อนึ่ง หากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีข้อกำหนดหรือประกาศในเรื่องการประกอบกิจการร้านค้า ให้ร้านค้าภายในสถาบันทุกร้านปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด สถาบันจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตนานุกุล)

รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์